



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**

Thai Rath  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,000

Section: กีฬา/-

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 73 ฉบับที่: 23450

Col.Inch: 30.65 Ad Value: 61,300

คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน: ไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 183,900

ศิลป์: สีสี่



## ไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง

ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีถูกโหลกสำหรับชาวสวนยาง เมื่อราคายางกระโดดพุ่งสูงขึ้น ล่าสุดยังมีอีกหนึ่งข่าวดี เมื่อ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เห็นชอบให้ดำเนิน “โครงการชดเชยดอกเบี๋ยให้แก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง”

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องซื้อยางมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นหึ่งแห้ง ยางเครป ยางคอมปาวด์ ยางผสม ยางสกิม ไม่ใช่เป็นการดำเนินการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตค้ายาง ใบอนุญาตตั้งโรงทำยางตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 และมีการรายงานข้อมูลบัญชียางให้กับกรมวิชาการเกษตร

นอกจากนี้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องเป็นผู้ประกอบการยางที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน และกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน



โดย กยท. จะสนับสนุนชดเชยดอกเบี๋ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 3% ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ไม่เกินธันวาคม 2565) วงเงินกู้รวมทั้งโครงการไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ที่สำคัญ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องรับซื้อยางในราคาเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ำกว่าราคาระบุเฉลี่ยของ กยท.

นอกจากนี้ กยท. ยังให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการขอรับสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราเกษตรกรฯ และจัดหาปัจจัยการผลิต โดยสามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) อีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการสามารถส่งคำขอพร้อมเอกสารมาที่ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ E-mail: raot202@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2579-1576 ต่อ 303, 313.

**ส-ล-ท**



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11451

หน้า: 16(บน)

Col.Inch: 96.49 Ad Value: 159,208.50 PRValue (x3): 477,625.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กยท. เตรียมจัดงาน “มหกรรมยางพารา 2564 : นครฯ แห่งนวัตกรรมยางพารา”



## กยท. เตรียมจัดงาน “มหกรรมยางพารา 2564 : นครฯ แห่งนวัตกรรมยางพารา” อย่างยิ่งใหญ่

โชว์นวัตกรรมแปรรูปยางพารา หุ่นเกษตรกรต๋อยอดธุรกิจ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นายโกศล วิศิษฏ์วิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรมยางพารา 2564” ณ ห้องประชุม อาคารข่าวสด โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ สนามการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายบริหารจัดการยางพาราลินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีเกษตรกรปลูกยางจำนวน 1.83 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ 24.76 ล้านไร่ มีผลผลิตยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประมาณ 4.4 ล้านตัน ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนนโยบายพิจารณาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการตลาดยางพารา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ตลาด นำการผลิต รวมถึงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารา

โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ในงานด้านวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรอ.) เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ยั่งยืน (Southern Economic Corridor) ของรัฐบาล ผู้การพัฒนากลาง และส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรครอบคลุมทั้งกิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราทั้งระบบ



ด้าน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์และแนวทางของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เนื่องด้วย กยท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ถือเป็นแหล่งปลูกยางพาราสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการปลูกยางพาราในประเทศไทย สำหรับการจัดงานมหกรรมยางพาราในครั้งนี้ ต้องยกเครดิตให้กับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11451

หน้า: 16(บน)

Col.Inch: 96.49 Ad Value: 159,208.50 PRValue (x3): 477,625.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: กยท. เตรียมจัดงาน "มหกรรมยางพารา 2564 : นครฯ แห่งนวัตกรรมยางพารา"

สหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ ประกอบด้วย กรม  
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริม  
การเกษตร กรมส่งเสริม  
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน  
กรมชลประทาน ฯลฯ  
ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน  
การจัดงานมหกรรมยางพารา

อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ  
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย และกระตุ้นให้เกษตรกร  
ชาวสวนยางพารา เกิดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพการทำสวน  
ยางพาราให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

โดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อโชว์ศักยภาพไทยเป็น  
ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปยางพารา  
ของโลก และเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจเพื่อแสวงหาพันธมิตร  
คู่ค้าใหม่ในตลาดยางพาราระดับนานาชาติ

"ในวันงานทุกท่านจะได้เห็นการนำเสนอเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการดูแลมาตรฐานในสวน  
ยางพารา วันนี้นำมาตรฐานในสวนยางพาราถือเป็นเรื่องสำคัญ  
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการผลักดันในเรื่องของ  
มาตรฐาน FSCTM ซึ่งในงานเราก็จะมีการจัดโชว์เคส แนะนำ  
ในเรื่องของการปลูกยางสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องชาวสวน  
ยางไม่เฉพาะแค่ชาวนครศรีธรรมราช แต่เป็นของทั้งประเทศ  
ให้สอดคล้องกับที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกยางเป็นอันดับ  
1 ของโลก และกำลังพยายามผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระของโลก  
ส่งเสริมให้ยางพาราเป็นพืชหลัก ตามที่ทางกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ได้มอบหมายให้ทาง กยท.ผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา  
โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี"

ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมยางพาราอย่าง  
ครบวงจร ทั้งในด้านการปลูก การแปรรูป การตลาด รวมถึง  
การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในสวนยางพารา เช่น 1. การเปิด  
ตัวแอปพลิเคชัน เพื่อปรับพฤติกรรมของเกษตรกรให้ทันสมัย  
มากขึ้น และเพื่อยืนยันว่าการจัดการดูแลสวนยางพาราของ  
เกษตรกร ทันตามมาตรฐานโลก และสิ่งนี้จะเป็นการสร้างความ  
สามารถทางการแข่งขันโดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ  
สนับสนุน 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต/ผลผลิตยางกันล่อ  
ระดมแปรรูปยางเป็น "ยางกันล่อรุ่นพิเศษของ พีทีทีโออาร์"  
ให้บริษัทในเครือ ปตท. 3. โชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา  
เช่น นวัตกรรมสระน้ำยางพารา เก็บกักน้ำสู้ภัยแล้ง 4. ถือเป็น  
กิจกรรมไฮไลต์สำคัญ คือ กยท. เตรียมเปิดบริการตลาดซื้อ  
ขายยางล่วงหน้าแบบส่งมอบจริง และเปิดเวทีเจรจาธุรกิจให้  
แก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการ  
ยางได้มีโอกาสขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและ  
ส่งออกไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ

ในงานมหกรรมยางพารา 2564 : นครฯ แห่งนวัตกรรมยางพารา  
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เมษายน 2565 ณ สนามการยางแห่งประเทศไทย  
เขตภาคใต้ตอนกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายไกรสร วิศิษฎ์วิวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
กล่าวถึงความสำคัญของยางพารา ผลผลิตที่สำคัญของ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีพื้นที่ปลูกยางเป็นอันดับต้นๆ ส่งผลให้จังหวัดมีความ  
สำคัญต่ออุตสาหกรรมยางพาราอย่างมาก โดยยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอันดับหนึ่งของจังหวัด มีพื้นที่ปลูกถึง  
1,880,560 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.26 ของพื้นที่เกษตรกรรม  
ทั้งหมด 6,214,064 ไร่ ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  
ที่เหมาะสม ทำให้ยางพาราที่ปลูกในพื้นที่นครศรีธรรมราช  
สามารถให้ผลผลิตน้ำยางคุณภาพดีติดอันดับโลก ทำให้  
นครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในที่ตั้งตลาดกลางยางพาราที่มีความ  
สำคัญของประเทศ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมยางพารา  
ในนครศรีธรรมราชก็มีปัจจัยหนุนด้วยทำเลที่ตั้งของจังหวัด  
ที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆ ได้โดยสะดวก

"ในแต่ละปีจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลผลิตกันชนรวมทั้งปี  
คิดเป็นมูลค่า 180,000 ล้านบาท อันดับหนึ่งเป็นผลผลิตด้าน  
การเกษตร ที่มีมูลค่าประมาณ 47,000 ล้านบาทต่อปี อันดับ 2  
เป็นค้าปลีก ปีละประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 ภาคนี้  
ถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจและพร้อมที่จะไป  
แข่งขันในระดับนานาชาติ นี่คือการยกของพี่น้องเกษตรกร  
นครศรีธรรมราชในทุกมิติ อย่างอำเภอนาบอน มีโรงงาน  
อุตสาหกรรมยาง ซึ่งโรงงานแปรรูปยางพาราชนิดต่างๆ  
ทั้งโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแผ่น และโรงงานผลิตยาง  
แผ่นอบแห้ง ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทขึ้นไป รวบรวม 5  
แห่ง และนครศรีธรรมราชถือเป็นจุดหมายในแผนฉบับที่ 13  
ที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของพลังงานต่างๆ เพราะฉะนั้นการปู  
พื้นเรื่องยางพาราจะเป็นศักยภาพที่จะก้าวกระโดดไปแข่งขัน  
นานาชาติได้"

สุดท้าย นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานการผลิต บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว  
ถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ  
ของอุตสาหกรรมยางพาราว่า พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
คือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ  
ให้เติบโตอย่างมาก ซึ่งทางคาราบาวกรุ๊ปพร้อมชื่นชมและ  
ยกย่องพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และเพื่อมอบสิ่ง  
ดีๆ กลับคืนให้กับพี่น้องเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป  
ทางคาราบาวกรุ๊ปขอถือโอกาสนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการมอบ  
ความสุขและความสนุกสนาน ด้วยการขนทัพนวัตกรรม  
แจกของมากมาย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมกรี๊ดยาง โดย  
มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดงแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่  
1 - 3 แล้วพบกันที่งาน "มหกรรมยางพารา 2564 : นครฯ แห่ง  
นวัตกรรมยางพารา" นายกมลดิษฐ กล่าวทิ้งท้าย



อัปเดตข่าวสารยางพารา ฟรี!

"App Rubbee" Mobile Application

\*สำหรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น\*



สแกน

เพื่อดูวิดีโอ

รหัสข่าว: C-220405012047

หน้า: 2/2

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 1,090

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6915

หน้า: 1(ซ้าย), 28

Col.Inch: 43.58 Ad Value: 47,502.20 PRValue (x3): 142,506.60

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: NERออเดอร์ทะลัก รายได้พุ่ง2.8หมื่นล.

## NERออเดอร์ทะลัก รายได้พุ่ง2.8หมื่นล.

NER คงเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 2.8 หมื่นล้านบาท หลังคนออเดอร์ยาวถึงสิงหาคมแล้ว ขณะที่ขยายกำลังผลิตโรงงานแห่งที่สองอีก 5 หมื่นตันเสร็จกลางปี บวกรับรู้รายได้ธุรกิจใหม่ “แผ่นรองปศุสัตว์” ปีนี้ 400 ล้านบาท ซึ่งราคาขายแรงลึขึ้นยาวอีก 7 ปี รักษาอัตรากำไรสุทธิระดับ 6-11%

อ่านต่อหน้า 28

## NER

นายชวิทย์ จึงชนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเป้าหมายจะมีรายได้จากการขายอยู่ที่ระดับ 28,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 24,426 ล้านบาท สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ (Order) ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถรองรับยาวไปจนถึงเดือน สิงหาคม 2565 บวกกับการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ “แผ่นรองปศุสัตว์” และอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อว่าจะรักษาอัตรากำไรสุทธิไว้ที่กรอบ 6-11% เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2565 บริษัทมีโครงการลงทุนสำคัญดังนี้ 1.ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตโรงงานแห่งที่ 2 เพิ่ม 50,000 ตันต่อปี โดยภายในกลางปี 2565 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และผลักดันกำลังการผลิตรวมเป็น 515,600 ตันต่อปี แบ่งเป็น กำลังการผลิตยางประเภทยางแผ่นรมควัน (RSS) จำนวน 60,000 ตันต่อปี กำลังการผลิตยางแท่ง STR20 & ยางแท่งผสม (STR-CP) จำนวน 395,600 ตันต่อปี และกำลังการผลิตยางแผ่นรมควัน ผสม (RSS-CP) จำนวน 60,000 ตันต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำลังการผลิตรวม 465,600 ตันต่อปี ซึ่งมั่นใจว่าทั้งปีจะเดินเครื่องจักรผลิตเฉลี่ยมากกว่า 90%

2.การลงทุนโครงการผลิตและจำหน่ายแผ่นรองปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเข้าเครื่องจักรขนาดรองรับการผลิตแผ่นรองปศุสัตว์ปีละ 1 ล้านแผ่น และมีกำหนดส่งมอบปลายเดือน

เมษายน 2565 ซึ่งกำหนดเดินเครื่องจักรผลิตได้ในเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์แผ่นรองปศุสัตว์รุ่นใหม่สำหรับม้าเพิ่มเติม เพื่อขยายตลาดไว้ล่วงหน้าต่อเนื่อง และได้ส่งให้ลูกค้าต่างประเทศทดลองแล้ว อีกทั้งยังได้ประเมินรายได้จากการขายแผ่นรองปศุสัตว์รวมปีแรกไว้ที่ 400 ล้านบาท และเมื่อเดินเครื่องจักรเต็มกำลังจะมีรายได้จากการขายในปี 2566แตะ 1,000 ล้านบาท

3.ลงทุนโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายโดยจะติดตั้งเพิ่ม 4 เมกะวัตต์ (MW) และส่งผลให้ภายในปี 2565 มีกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ 4.โครงการการใช้หุ่นยนต์ดึงยางในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเร็วในสายงานการผลิต และลดต้นทุนแรงงาน 5.โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าสำเร็จรูป เพื่อวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อ

สร้างรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้น และ 6.โครงการเพิ่มรายได้จากการขายสินค้ายางแท่ง (STR) ผ่านการรับจ้างผลิต (OEM) อีก 40,000 ตัน เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายที่ 510,000 ตันเป็น 550,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจาลูกค้ารายใหม่ในประเทศอินเดียเพิ่มเติม 2 ราย โดยได้เตรียมส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลอง และคาดว่าจะสามารถเจรจาเซ็นสัญญาระยะยาวได้ภายในไตรมาส 3/2565 ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามอง ขณะเดียวกันบริษัทมองว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมขนส่ง และยานยนต์ทั่วโลกกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้ยางมากขึ้น และผลบวกจากนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีน

“ทิศทางราคาขายต่อจากนี้ไปอีก 7 ปีข้างหน้าจะไม่เป็นช่วงขาลงแน่นอน โดยผลการดำเนินงานในปี 2565 ยังอยู่ในกรอบราคาขายตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งได้มีการประเมินราคาขายไว้ที่ระดับ 70 บาทต่อกิโลกรัม ด้านสถานการณ์สงครามรัสเซีย-

ยูเครนมองว่าไม่กระทบต่อบริษัทเพราะตลาดหลักอยู่ที่ไทย จีน และอินเดีย ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการขยายฐานลูกค้าในไทยมากขึ้นจากเดิม 5-6 รายเป็น 7-8 ราย” นายชวิทย์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.36 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) ใน

วันที่ 29 เมษายน 2565 และจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และจะดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ส่วนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NER-W1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (ครั้งสุดท้าย) ด้วยอัตราและราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ชื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว (SP) วันที่ 29 เมษายน-26 พฤษภาคม 2565 ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 5-26 พฤษภาคม 2565 และระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ NER-W1 ในวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2565

ขณะที่วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จากนโยบายของบริษัทที่เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อการขยายการดำเนินงานในอนาคต ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# กนฺหุัน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 1,070

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 19

ฉบับที่: 4449

หน้า: 1 (บนขวา), 8

Col.Inch: 47.58 Ad Value: 50,910.60 PRValue (x3): 152,731.80

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: NER ลุ้นราคายางแตะ 70 บ. แผ่นป้อนอสัต์ว์เริ่มผลิตก.ค.

## NER ลุ้นราคายางแตะ 70 บ. แผ่นป้อนอสัต์ว์เริ่มผลิตก.ค.

#NER #ทันหุัน - NER พร้อมผลิตแผ่นป้อนอสัต์ว์ต้นกรกฎาคมนี้

คาดสร้างรายได้ปีนี้กว่า 408 ล้านบาท โอกาสเติบโตต่อเนื่อง  
ซีดีมีมาตรฐานพารายังสูง รถยนต์ไฟฟ้าหนุน มองราคา  
แผ่นนมควั่นเกิน 70 บาทต่อกิโลกรัม เดินหน้าเจรจา  
ลูกค้าอินเดีย อีก 2 ราย คาดชัดเจนไตรมาส 3/2565  
“ชูวิทย์ จิ่งจนสมบุรณ์” ยัน →→→ **อ่านหน้า 8**



ชูวิทย์ จิ่งจนสมบุรณ์



NER

(ต่อจากหน้า 1)

เป้ารายได้ปีนี้ทำได้ 2.8 หมื่นล้านบาทแน่นอน พาก  
โบรกมองกำไรทั้งปี 2565 แตะ 2.09 พันล้านบาท  
เคาะเป้าหมาย 11.80 บาท

นายชูวิทย์ จิ่งจนสมบุรณ์ ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด  
(มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้บริษัท  
เป้ารายได้ที่ 23,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้  
24,456 ล้านบาท และคาดว่าอัตรากำไรสุทธิจะ  
อยู่ที่ราว 6-11% จากปีก่อน 7.57% โดยสัดส่วน  
ของยอดขายในปี 2565 บริษัทยังวางนโยบายการ  
จำหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศเป็น 65:35  
เพื่อหลีกเลี่ยง

โดยมองว่าความต้องการใช้ยางพาราใน  
อุตสาหกรรมยังดีต่อเนื่อง หากสถานการณ์โควิด  
คลี่คลาย ก็จะทำให้มีการคมนาคมมากขึ้น ส่งผล  
ต่อความต้องการใช้ยางรถยนต์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้  
การผลิตต้นยางพาราที่ยานยนต์ไฟฟ้าก็จะส่งผลต่อ  
อุตสาหกรรมยางพาราเพราะยังมีความจำเป็นต้องใช้  
ยางล้ออยู่ ส่วนสถานการณ์ในยูเครนและรัสเซียมอง  
ว่าไม่กระทบต่อบริษัท

### ● ลุ้นราคายางแตะ 70 บาท

ส่วนปริมาณการขายคาดว่าจะสามารถทำยอด  
ขายยางพาราอยู่ที่ 500,000 ตัน จากกำลังการผลิต  
ทั้งหมด 510,000 ตัน โดยยังเดินหน้าในการเพิ่มราย

ได้จากการขายสินค้ายางแท่ง (STR) โดยจะมีกรจาง  
ผลิตสินค้ายางแท่ง STR ผ่าน OEM เพิ่มขึ้นอีก  
40,000 ตัน ดังนั้นคาดว่าปี 2566 จะมีปริมาณขาย  
เพิ่มขึ้นมาเป็น 550,000 ตัน

ขณะที่ราคายางแผ่นนมควั่นปีนี้มีโอกาสที่จะ  
ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงระดับ 70 บาทต่อกิโลกรัม จาก  
ปัจจุบันที่ 65 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้อยู่ระหว่าง  
เจรจากับลูกค้าอินเดียอีก 2 ราย โดยเตรียมส่งสินค้า  
ตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลอง คาดว่าจะสามารถเจรจา  
สัญญาระยะยาวได้ภายในไตรมาส 3/2565 ทั้งนี้  
ปัจจุบันมีการส่งสินค้าให้ลูกค้าอินเดียอยู่แล้ว 2 ราย

### ● แผ่นป้อนอสัต์ว์ทำเงิน

ขณะเดียวกันยังเดินหน้าในส่วนของการลงทุน  
โครงการผลิตและจำหน่ายแผ่นป้อนอสัต์ว์ โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การนำเข้าเครื่องจักร และมีกำหนดส่งมอบประมาณ  
ปลายเดือนเมษายน 2565 หมายตรงรับการผลิตแผ่น  
ป้อนอสัต์ว์ได้ปีละ 1 ล้านแผ่น ซึ่งจะสามารถเดิน  
เครื่องจักรผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์  
แผ่นป้อนอสัต์ว์รุ่นใหม่สำหรับรถบรรทุกเพิ่มเติม เพื่อ  
ขยายตลาดไว้ล่วงหน้าต่อเนื่อง และได้ส่งให้ลูกค้า  
ต่างประเทศทดลองแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้ายอด  
ขายธุรกิจดังกล่าวปีนี้ไว้ที่ 408 ล้านบาท และคาดว่า  
จะเพิ่มเป็น 1,700 ล้านบาทในปี 2569

พร้อมกันนี้ยังเตรียมลงทุนโครงการติดตั้งแผง

โซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย  
โดยจะติดตั้งเพิ่ม 4 เมกะวัตต์ (MW) และส่งผลให้  
ภายในปี 2565 จะมีกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์  
และโครงการการใช้ทุนย่นดัดจึงภายในกระบวนการ  
ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในสาย  
งานการผลิตและลดต้นทุนแรงงาน

### ● เร่งแปลง NER-W1

และเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
สามัญของบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)  
หรือ NER-W1 ทราบว่าเป็นสำคัญแสดงสิทธิ จะครบ  
กำหนดอายุในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 บริษัท  
จึงขอแจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ในวันที่  
26 พฤษภาคม 2565 โดยมีระยะเวลาการแจ้งความ  
จำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่ 11 - 25  
พฤษภาคม 2565 ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  
คือ บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ  
อาคารเซ็นทรัลชิตตี้บางนา ชั้น 28 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ใบ  
สำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น

### ● เคาะเป้าหมาย 11.80 บ.

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ทยวนต้า (ประเทศไทย)  
จำกัด ระบุถึง NER ว่าคงประมาณการปริมาณขาย  
ที่ 4.84 แสนตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ 5.0  
แสนตัน) คงราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัม ที่ 56.3 บาทต่อ  
กิโลกรัม เท่ากับไตรมาส 4/2564 ทำให้ประมาณ  
การยังมี Upside Risk จากทั้งปริมาณขายและราคา  
ขาย แต่ด้วยราคาลดลงยังมี Upside Gain จาก  
ราคาเป้าหมายค่อนข้างมาก

จึงยังคงประมาณการรายได้ปี 2565 ที่ 27,863  
ล้านบาท (เติบโต 14.1% จากปีก่อน) และคง GPM  
ที่ 12.4% เทียบกับปี 2564 ที่ 13.2% ยังไม่รวม  
รายได้จากธุรกิจแผ่นรองนอนอสัต์ว์ และ OEM คง  
ประมาณการกำไรปกติปี 2565 ที่ 2,099 ล้านบาท  
(+2.5% จากปีก่อน) คงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่  
11.80 บาท ปัจจุบันซื้อขายด้วย PER65 ต่ำเพียง 6.3  
เท่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และยังเป็น Top Pick  
กลุ่มเกษตรและอาหาร ปี 2565 🌱



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16095

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 16

Col.Inch: 57.95 Ad Value: 69,540

PRValue (x3): 208,620

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กยท.'โซว์'รับเบอร์เวย์' กระหึ่มงานยางนครศรีฯ จว.ใกล้เคียงคึกคักขอแจม

## 'กยท.'โซว์'รับเบอร์เวย์' กระหึ่มงานยางนครศรีฯ จว.ใกล้เคียงคึกคักขอแจม

กยท.ดึงแอฟฟี่ 'รับเบอร์เวย์' หนุนเกษตรกร  
สร้างโอกาสในยุคดิจิทัล ขณะที่ราคายาง  
ตลาดโลกพุ่งสูงสุดรอบปี เครือข่ายชาวสวน  
ยางชุมพรขอแจมจัดงาน (อ่านต่อหน้า 16)

### ต่อจากหน้า 1

### รับเบอร์เวย์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายวิเวก อมตเวทีย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาเมืองชุมพร และกรรมการระดับ กยท.จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในการจัดงานมหกรรมยางพาราที่ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายนนี้ ที่สนามการยางแห่งประเทศไทย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรชาวสวนยางใน จ.ชุมพร จะส่งตัวแทนเข้าร่วมงานด้วย และมีข้อเสนอ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสนับสนุนการทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ส่วนในอนาคตนั้นคิดว่า จ.ชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพาราไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นก็ควรจะมีจัดงานมหกรรมยางพาราบ้าง โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 3 จังหวัดคือ จ.ชุมพร ระนอง จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย ขณะนี้ปัญหาเกี่ยวกับยางพาราก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัญหาในเรื่องแรงงานกรีดยางด้วย เมื่อก่อนในภาคใต้นิยมยางแผ่น จนเมื่อภาคใต้ตอนล่างมีโรงงานเกิดขึ้นมาก จึงมีการขายในส่วนน้ำยาง แต่ภาคใต้ตอนบนยังไม่มีโรงงานแบบนี้เลย ชุมพรต้องส่งน้ำยางไปสุราษฎร์ธานี หรือส่งไปทางภาคใต้ตอนล่างเลย ดังนั้น ชุมพรจึงควรมีศูนย์รับซื้อที่มีบ่อกักเก็บน้ำยางขนาดใหญ่เหมือนในบางจังหวัด

“อีกปัญหาก็คือปัญหาโรครากขาวที่ระบาดตามสวนยางพารา ทำต้นยางตายทำให้เกษตรกรสู้ไม่ไหว และยังไม่มียารักษาได้ทั้งที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว บางคนจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ปาล์มน้ำมันแทน ซึ่งอาจเป็นเพราะเกษตรกรเลือกพื้นที่ปลูกยางพาราที่ยังไม่เหมาะสม และปาล์มก็เป็นพืชที่ใช้น้ำหน้าดินมาก ทำให้บรรดาบ่อน้ำต้นแห้งหมด ปัญหาระบบนิเวศจึงตามมา และอีกไม่นานพื้นที่ปลูกปาล์มเหล่านี้จะกลายเป็นทะเลทรายหมด นักวิชาการของกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องรีบศึกษาผลกระทบของปาล์มที่มีต่อระบบน้ำต้น น้ำซับ น้ำซึมหน้าดิน” นายวิเวกกล่าว

นายวิเวกเปิดเผยถึงราคาของพาราในปัจจุบันว่า ยังถือว่าอยู่ในขั้นดี ยางแผ่นอยู่ที่ กิโลกรัมละประมาณ 60 บาท ส่วนยางก้อนถ้วยอยู่ที่ กิโลกรัมละประมาณ 30 บาท ซึ่งเกษตรกรจะส่งยังโรงงานในภาคกลางและทางภาคใต้ตอนล่าง มีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่า ชาวใต้ยังไม่ได้ขายยางก้อนถ้วย เพราะยังใช้คำว่าที่ยางอยู่ซึ่งมีราคาแค่กิโลกรัมละ 8 บาทเท่านั้น ทั้งที่มันก็คือตัวเดียวกัน

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ในปัจจุบันการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตร ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของปริมาณการซื้อขายในตลาดหรือรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความต่อเนื่องและสม่ำเสมอของผลผลิต เหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นทั้งต่อตัวผู้ผลิตและตัวสินค้า จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่าง กยท. และบริษัท RUBBERWAY PTE. นำแอฟฟี่เคชั่น รับ

เบอร์เวย์ (RUBBERWAY) เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตลอดทั้งห่วงโซ่ด้านยางพารา เพื่อนำมาพัฒนาสวนยางพาราในประเทศให้เข้าสู่ระบบการจัดการสวนยางยั่งยืนของยางธรรมชาติ เปิดโอกาสการเข้าถึงการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนในเวทีระดับโลก และการจำหน่ายยางตรงสู่ผู้ประกอบการธุรกิจยางล้อ

นายณกรณ์กล่าวว่า ทั้งนี้ กยท.จะเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการใช้งานแอฟฟี่เคชั่น RUBBERWAY ภายใต้โครงการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของยางธรรมชาติในประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงาน กยท. ที่จะเข้าดำเนินการสำรวจข้อมูล และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยทั่วประเทศทั้ง 7 เขต รับผิดชอบของ กยท. นอกจากนี้ จะนำแอฟฟี่เคชั่นดังกล่าวไปโซว์ภายในงานมหกรรมยางพารา 2564 : นครฯแห่งนวัตกรรมยางพารา ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายนนี้ ที่สนามการยางแห่งประเทศไทย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

“กยท.มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการให้บริการข้อมูล และการติดต่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรสู่ระบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมิติ สร้างโอกาสด้านการแข่งขันทางการค้าให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในยุค 4.0 ซึ่งแอฟฟี่เคชั่น Rubberway จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสวนยางพาราในประเทศด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้ จะเป็นการพัฒนามาตรฐานผลผลิตน้ำยางสดของเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับ สร้างอำนาจต่อรองการซื้อขาย ช่วยให้อายุยางเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ยกกระดับรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง” นายณกรณ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน ระบุว่า ราคาขายธรรมชาติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โตเกียว ปรับตัวสูงขึ้น ไปอยู่ที่ 266 เยน หรือราว 72.74 ต่อ กิโลกรัม นับเป็นการพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ราคาขึ้นไปสูงถึง 269.9 เยนหรือราว 73.81 บาท ต่อกิโลกรัม รายงานระบุว่า ราคาที่พุ่งสูงขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16095

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16

Col.Inch: 57.95 Ad Value: 69,540

PRValue (x3): 208,620

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กยท.'โซว์'รับเบอร์เวย์' กระหึ่มงานยางนครศรีฯ จว.ใกล้เคียงคึกขอแจ่ม

เป็นผลมาจากประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตยางสำคัญก้าวเข้าสู่ฤดูแล้ง ขณะเดียวกันกับความต้องการยางธรรมชาติจากประเทศจีนที่เริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง ผลจากนโยบายอัดฉีดงบประมาณทางเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการกลับมาเปิดโรงงานในจีนอีกครั้งหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีแรงบวกจากยอดขายรถยนต์ของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 18.7 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 1.74 ล้านคัน ขณะที่ราคายางในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดเซี่ยงไฮ้ ที่มีกำหนดส่งมอบในเดือนพฤษภาคมปรับตัวไปอยู่ที่ 14,635 หยวนต่อตัน

ทั้งนี้ ราคายางเคยปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 526.40 เยน หรือราว 144 บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2554



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 13:26

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย ศรีอ่อน' เปิดกลยุทธ์ ยกระดับพืชศก.-ยางพารา

# MATICHON ONLINE

บทชีวนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

M ข่าวในพระราชสำนัก ศึกษิงกทท.-ห้ทยา 65 > เกะตีด COVID-19 > การเมือง > เศรษฐกิจ >

## 'เฉลิมชัย ศรีอ่อน' เปิดกลยุทธ์ ยกระดับพืชศก.-ยางพารา

วันที่ 4 เมษายน 2565 - 11:00 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)







## 'เฉลิมชัย ศรีอ่อน' เปิดกลยุทธ์

### ยกระดับพืชศก.-ยางพารา

หมายเหตุ – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษ "มติชน" ถึงสถานการณ์และทิศทางพืชเศรษฐกิจไทย รวมถึงแนวทางในการดูแล การลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาคดกต่ำ ในภาวะประเทศไทยเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต้นทุนเพาะปลูกและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

#### วางแผนดันส่งออกทุเรียนแสนล้าน

โดยภาพรวมสินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย ขณะนี้ราคาขยับตัวดีขึ้นทั้งหมด อาจเผชิญปัญหาบางช่วงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบาดหนักในวงกว้าง จนกระทบต่อแรงงานและการขนส่งสินค้า อีกทั้งในต่างประเทศเพิ่มเงื่อนไขกฎเกณฑ์การตรวจเชื้อโควิดทั้งในตัวบุคคล หีบห่อบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้า อาจทำให้เกิดภาวะหยุดชะงักช่วง 2-3 วัน หรือล่าช้ากว่าปกติ 2-3 วัน เป็นปัญหาเฉพาะหน้า แต่ที่ผ่านมาก็ได้รับการแก้ไขทันทีและผ่านไปด้วยดี เช่น กรณีส่งออกผลไม้ จะเจอปัญหาติดการตรวจสอบเข้มงวดกว่าปกติ หรือการปิดด่านชายแดนหรือประเทศผ่านแดน อย่างจีน เราก็ได้เจรจาในการเปิดด่าน ทำให้สินค้าผลไม้ไทยสามารถส่งออกเพิ่มได้ทุกปีแม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างผลไม้หลักของไทย เช่น ปี 2564 โควิดระบาดหลายช่วงและมีปัญหาต้องรีบแก้ไข แต่การส่งออกทุเรียนก็ยังมีมูลค่าสูงถึง 1 แสนล้านบาท ปี 2565 คาดว่ามูลค่าก็จะไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท กระทรวงเกษตรวางแผนล่วงหน้าขยายฐานตลาดส่งออก ให้ทูตเกษตรในแต่ละประเทศทั่วโลกรายงานตลอดถึงสถานการณ์ทั้งเรื่องปัญหาและช่องทางตลาดใหม่ๆ ตอนนี้อย่างไม่มีปัญหาอะไร แต่ก็ประมาณไม่ได้ มอบนโยบายให้เข้มงวดต่อมาตรฐานและคุณภาพตามหลักสากล รวมถึงเข้มงวดการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันเชื้อโควิด เราเน้นป้องกันดีกว่าจะตามแก้ไข เพราะอาจเสียหายและใช้เวลานานกว่า



## ไลฟ์สดขายผ่านออนไลน์

ในปี 2565 พระเอกส่งออกผลไม้ไทย น่าจะไม่เกินทุเรียน ตอนนี้แข่งหน้ายางพาราแล้ว แนวทางดูแลผลไม้อาจจะไม่รอจนผลผลิตออกสู่ตลาดและมีปัญหาแล้ว ไล่แก้ไข เมื่อผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำแล้วค่อยเข้าไปแก้ไข จะเน้นวางแผนล่วงหน้า ส่วนทุเรียนและมังคุดจะวางแผนการทำตลาดภายในประเทศและต่างประเทศล่วงหน้า ประสานงานกับแพลตฟอร์มราคาต่ำ เป็นตลาดหลักการขายผ่านออนไลน์จะแถลงข่าวภายในเดือนเมษายนนี้ จะมีไปรษณีย์ไทยและเคอรี่เข้ามามีส่วนร่วมคำนวณราคาขนส่งเป็นพิเศษ ใช้สิทธิของเราที่มีอยู่เป็นจุดจำหน่าย ส่งออก และรับประกันสินค้า จะประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการรับซื้อและจัดส่งผลไม้ทั้ง 2 ชนิดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ติดต่อรับออเดอร์ล่วงหน้า กระทรวงเกษตรรับประกันคุณภาพสินค้า และให้สหกรณ์รวบรวม รับผิดชอบสินค้า ทางขนส่งจะได้รับราคาพิเศษในการขนส่งจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และผู้ให้บริการส่งสินค้าเคอรี่ ได้ดำเนินการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแถลงข่าวทางการเมษายนนี้ พร้อมกันนี้จะไลฟ์สดขายช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จะใช้หลักตลาดการผลิตเป็นการโปรโมตสินค้า ดัดชีพพลายออกจากตลาด ส่วนการส่งออกจะนำไปตามกระบวนการจะเข้มข้นเรื่องคุณภาพสินค้า โรคติดต่อ ได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนแล้ว ถ้าไม่มีคุณภาพไม่ให้ส่งออก หรือถ้ามีการหลอกลวงคุณภาพให้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะถือเป็นการทำลายส่วนรวม

## ทุเรียนราคาไม่ต่ำกว่ากก.ละ80-100บ.

มีคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบสวนที่ได้ส่งออกต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือมาตรฐาน จีเอพี ผู้รวบรวมและจัดส่งสินค้า (ล้ง) ต้องมีมาตรฐานจีเอ็มพี จะสามารถควบคุมคุณภาพที่กระทรวงขอความร่วมมือจากเจ้าของสวน เพราะกระทรวงเกษตรเข้าไปอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์จะตกสู่เกษตรกร ล้งตัวแทนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี กระทรวงได้ประสานกับทางจีน สปป.ลาว เวียดนาม มีช่องทางการขนส่งเพิ่มขึ้น โดยจะขนส่งทางเครื่องบิน ยกตัวอย่าง เช่น การขนส่งไปญี่ปุ่น กำลังจะแถลงนั้น จะระบบมีปริมาณเก็ดันสามารถขนส่งได้ ลักษณะการแพคเกจจะเป็นการแกะออกเป็นเม็ดแล้วจัดเป็นแพค วิธีนี้สามารถดูคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นทาง ส่วนลูกค้าต้องอาศัยความเชื่อใจระหว่างชาวสวน ล้ง และเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเป้าหมายว่าจะดูชีพพลายได้เท่าใด กำลังให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คำนวณดูอยู่ เช่น สภาอุตสาหกรรม เบื้องต้นคาดหวังว่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นตัน จะขอตัวเลขชัดเจนอีกครั้ง ตอนนี้ภาคเอกชนกำลังไปรวบรวม ถือว่าเป็นการตัดชีพพลาย (ผลผลิตส่วนเกิน) ออกจากตลาด เน้นการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงกำลังดูว่าตัวเลขชัดเจนถึงผลผลิตทุเรียนว่าจะออกมาเท่าไร ยังไม่แน่ใจ เพราะทุเรียนออกไม่พร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มออกในภาคตะวันออกก่อน เริ่มช่วง พ.ค.-มิ.ย. ตามมาด้วยภาคกลาง และภาคใต้

ด้านราคาทุเรียน พยายามให้ราคาดี ไม่ต่ำกว่า 80-100 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาเฉลี่ยถือว่าเกษตรกรอยู่ได้ ถ้าได้ราคามากกว่านั้นจะยิ่งดี อยู่ที่ว่ากระทรวงเกษตรจะส่งเสริมการขายและส่งถึงผู้บริโภคได้แค่ไหน โครงการที่ทำความสะดวกแก่ผู้บริโภค ใช้การขนส่งออนไลน์ ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด แต่ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยรับประกันคุณภาพ ในแผนไม่เน้นแค่ทุเรียน แต่ผลไม้ชนิดอื่นด้วย แต่ทุเรียนและมังคุดจะใช้หลักเพราะตามศาสตร์จีน ถือเป็นหยิน-หยาง ผู้บริโภคนิยมทานคู่กัน เพื่อให้บาลานซ์เกิดความสมดุลในร่างกาย ทั้งคู่ออกช่วงฤดูใกล้เคียงกัน จึงสามารถควบคุมกันได้



## จัดมหกรรมศักยภาพยางไทย

ยางพารา ณ วันนี้ สถานการณ์ยังไปได้ดี ช่วงนี้ราคาทรงตัวสูง เนื่องจากผลผลิตออกตลาดช่วงเวลาระหว่างนี้ลดน้อยลงเพราะปิดการกรีดยาง และบางช่วงต้องหยุดเพราะเรื่องพายุเข้าพื้นที่เพาะปลูก ที่สำคัญคือเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มของยางให้มากที่สุด รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการแปรรูป แม้การแพร่ระบาดของโควิดกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย แต่การฟื้นตัวของยานยนต์ทั่วโลกยังส่งสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง ทั้งแปรรูปเป็นอุปกรณ์บางส่วน หรือล้อรถ ก็ใช้ยางพาราเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ก็จะมีผลต่อราคายังดี เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงานมหกรรมยางพารา 2564 : นครฯ แห่งนวัตกรรมยางพารา ช่วงวันที่ 8-10 เมษายนนี้ ที่สนามการยางแห่งประเทศไทย อ. ช่างกลอง จ. นครศรีธรรมราช ถือเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย ส่งน้ำยางดิบเข้าสู่ตลาดโลกปีละประมาณ 4 ล้านตัน และถ้าสามารถแปรรูปให้ได้มูลค่าเพิ่มก่อนจะส่งยางออกจะยังเป็นผลดี เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องผลักดันเมืองอุตสาหกรรมยางพารา หรือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราถือว่ามีมีความสำคัญ ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วย คนจะเข้ามาลงทุนก็ต้องพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจต้องฟื้นตัวได้แล้ว

## ปีกองเมืองอุตสาหกรรมยางพารา

ส่วนลักษณะลงทุนนั้น เบื้องต้นอาจยังไม่ถึงขั้นมิตรประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางโลก อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย ผมเชื่อมั่นว่าในส่วนกลางยางพารา เราสามารถดำเนินการได้เอง แต่จะเป็นการร่วมมือรัฐกับภาคเอกชนไทยเป็นหลัก ทางส่วนของมาเลเซีย อินโดนีเซีย เรามีพันธสัญญากันอยู่แล้วเรื่องเจรจาการค้า หรืออุปสรรคที่ต้องจับมือร่วมกันในการทำงาน นั้นคงจะเป็นภาพรวม แต่ี่เป็นการลงทุนภายในประเทศ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของประเทศเราก่อน การจะเกิดอุตสาหกรรมเมืองยาง พร้อมทั้งแหล่งความรู้ การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นองค์ความรู้ระดับโลก กำลังปูพื้นร่วมมือกันหลายภาคส่วน ส่วนของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้วางโครงไว้แล้ว เมื่อมีความพร้อมเดินหน้าได้เลย บอร์ด กยท. ก็เห็นด้วย ถ้าเราสามารถทำได้ เหมือนเราเป็นส่วนกลางของยางได้เลย ถ้าเราสามารถทำได้อาจจะทำในรูปของเมืองยางพารา หรือนิคมอุตสาหกรรม แนวคิดนี้ไทยเราเน้น ประเทศอื่นๆ ยังไม่มีใครประกาศเรื่องนี้ มีการประชุมทุกปีอยู่แล้ว ส่วนวันที่ 10 เมษายนเป็นวันยางไทย ไม่ได้มีอะไรพิเศษ

## มุ่งส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์ยาง

สามชาสามประเทศกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกยางโลก ในตอนนี้เหมือนจะมีหลายประเทศเพิ่มขึ้นมา อย่างเวียดนามก็ส่งออกแล้ว มีหลายประเทศต้องพูดคุยกัน แต่อยู่ที่ชีพพลายของยางพารา ถ้ายางพาราอยู่ในปริมาณสมดุล ราคาจะเดินไปข้างหน้า ถ้าราคายางพาราอยู่ในสถานการณ์ไม่พอ ชีพพลายน้อยกว่าดีมานด์ ราคาที่พุ่ง ถ้าวันไหนชีพพลายมากกว่าดีมานด์ สต็อกมากขึ้น นั่นเป็นธรรมชาติราคาจะต้องถูกกดลงมา แต่ ณ วันนี้ สต็อกยางลดลงทุกปี ถึงบอกว่าเป็นผลดี เพราะเรามุ่งส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์ยาง ลดพื้นที่ปลูกยางหันปลูกพืชที่มีรายได้ดีเป็นทางเลือก เช่น ปาล์มน้ำมัน ทูเรียน ลดพื้นที่แต่ปริมาณยางไม่ลด จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วย เพื่อปริมาณและมูลค่าเพิ่ม เพื่อจะให้นำพื้นที่ไปทำประโยชน์อย่างอื่น เราจะปรับปรุงไปเรื่อยๆ



## ทั่วโลกมั่นใจคุณภาพยางไทย

เรื่องคุณภาพยาง น่ายางสวนยางเราดีที่สุด คุณภาพยางของไทยทั่วโลกให้ความมั่นใจ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายๆ ประเทศมาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศเรา ถ้ามองระยะกลาง แนวโน้มยางยังไปได้ ส่วนระยะยาวต้องดูเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวม แต่เราพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดและเข้าไปดูอยู่ตลอด ถ้าสมมติว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบยางพาราภายในประเทศมากแค่ไหน ก็เป็นผลดีกับยางพารามากแค่นั้น วันนี้หน่วยงานในกระทรวงเกษตร อย่างกรมชลประทาน ก็ให้ดูว่านำไปใช้ทำอะไรได้ และท่านนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานน่ายางพาราไปเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ จะทำก่อสร้าง หรืออะไรก็ตาม เพื่อเป็นการช่วยเรื่องวัตถุดิบภายในประเทศ ตอนนี้เราส่งออกยางดิบประมาณ 4 ล้านตัน อีกส่วนมีการใช้ในประเทศ การแปรรูปก็ใช้ภายในประเทศ

## ประสานหน่วยงานโปรโมตผลไม้ไทย

ตัวเลขส่งออกยางคร่าวๆ คิดว่าน่าจะโดนทุเรียนแข่ง ย้อนดูมูลค่าส่งออกทุเรียนจากผมเข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรมูลค่าแค่ 1-2 หมื่นล้านบาท ปีถัดมาเพิ่มเป็น 3 หมื่น 7 หมื่น จนถึงแสนในปีก่อน พบการเติบโตแบบทวีคูณ จาก 3 หมื่นไปจนถึง 1 แสน ปีนี้ผมต้องยื่นตัวเลขแสนขึ้น พยายามจะทำให้ได้เพื่อรักษาสถิติไว้ส่วนจะทำเพิ่มได้ ถือเป็นการทำเต็มที่ อีกอย่างเราเน้นเรื่องการบริโภคภายในประเทศด้วย ทั้งสองส่วนเลย หลายคนบอกทุเรียนขายดี จนปีที่แล้วมีข่าวว่าคนไทยอาจจะไม่ได้กินทุเรียน หรือกินทุเรียนในราคาแพง ผมว่าไม่ถูกทั้งหมด เพราะทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี คนปลูกเพิ่มเมื่อเห็นว่าราคาดี แล้วทุเรียนเป็นเหมือนไม้ยืนต้น ปลูกปีหนึ่งก็ออกใหม่ ไม่จำเป็นต้องปลูกใหม่ ถ้าเป็นต้น 3 ปี 5 ปี 7 ปี ถึง 10 ปี จะเพิ่มขึ้นทุกปี ปริมาณจะเพิ่มขึ้นๆ จะเป็นปัญหาหลักต้องหาตลาดเพิ่มขึ้น ปีนี้เรามองไปที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้สั่งให้ปลัดกระทรวง ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ว่าถ้าในต่างประเทศจัดบูธออกงานต่างๆ ให้โปรโมตผลไม้ไทยด้วย ให้ทำควบคู่กันไป และให้ช่วยเป็นผู้ประสานงาน เพราะเรามีทูตเกษตรไม่ครบทุกประเทศ ถ้าเราสามารถทำได้แบบนี้ เราจะหาตลาดผลไม้เพิ่มขึ้นได้อีก

นอกจากนี้ ก็ยังให้ความสำคัญต่อการลดต้นทุนเกษตรกร เช่น การหาแหล่งวัตถุดิบพืชเพื่อผสมอาหารสัตว์ อาจนำเข้าชั่วคราว 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากในประเทศหาไม่ได้ หรือแม้แต่ลดภาษีชั่วคราวเพื่อลดภาระต้นทุนและสินค้าในประเทศเพียงพอ ทุกฝ่ายจะเข้าใจดีในเรื่องนี้ อะไรมีปัญหาก็กแก้เฉพาะหน้าได้ เมื่อปัญหาคลี่คลาย ก็กลับไปลดนำเข้า หรือเก็บภาษีเหมือนเดิม



## สร้างดาวเด่น'สมุนไพรรไทย'สู่โลก

ในวันนี้พืชทางเลือกเราก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ประการแรก 1.เริ่มให้ดูเรื่องของพืชที่จะนำมาทำอาหารสัตว์ ประการที่ 2.พืชทางเลือกเป็นสมุนไพรรไทยเรามีหลายตัวยังไม่นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น กระถ่อม มีการส่งเสริมการปลูก มีการปลดลือก ผสมกับหลายฝ่าย ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมกระถ่อม ผู้ปลูกกระถ่อมไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ คุยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะนางานวิจัยเรื่องการสกัดสารในใบกระถ่อม เป็นสารที่มีคุณสมบัติเดียวกับที่เอาไปทำมอร์ฟีน มีมูลค่าทางตลาดโลกหลายแสนล้านบาท หากเราสามารถทำตรงนี้ได้ จะสามารถส่งเสริมให้เป็นพืชทางเลือกอีกทางได้ การวิจัยทำอยู่แล้ว ขณะนี้มีหลายประเทศทำทางอินโดนีเซียส่งออกได้หลายหมื่นล้าน เราก็น่าจะสามารถไปแชร์ตลาดร่วมกับเขาได้ แต่ว่าเราต้องมีความพร้อม

นอกจากกระถ่อมแล้ว พืชสมุนไพรรดาวเด่นและอยู่ทำงานวิจัยมีอีกมาก คิดว่าสมุนไพรรเรามีสารมีคุณค่าหลายตัว มีสมุนไพรรหลายพันชนิด ผมเริ่มให้หน่วยงานทำการศึกษา หรือให้ไปต่อยอดจากงานวิจัยว่ามีอะไรนำไปทำได้ วันนี้มีเอกชนนำเอาสมุนไพรรที่มีคุณค่าไปทำงานวิจัยแล้วนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ตรงนี้เราอาจจะเข้าไปเสริม ถือเป็นพืชทางเลือกอีกทาง แม้แต่ดอกไม้ไทยเรามีชื่อเสียง เพียงแต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดทำให้ส่งออกหยุดชะงัก ส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้ยาก ต้องหาทางจำหน่ายภายในประเทศมากที่สุด ถ้าปรับรูปแบบต่างๆ ผมคิดว่ายังไปได้ เพราะดอกไม้ไทยยังสู่ตลาดโลกได้ ตอนนี่ยกเริ่มความพร้อมเรื่องการเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกของไทยในปี 2569 พร้อมมีแผนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ที่จะจัดงานพืชสวนโลก สำหรับไทย พืชสวนโลก จะโชว์ความเด่นของดอกไม้ พืชพรรณต่างๆ ทั้งผักท้องถิ่นพร้อมกับต้องการขายวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมอื่น คิดว่าจะได้ไปพร้อมๆ กัน ตอนนี่ยกเริ่มโดยให้กรมวิชาการขึ้นไปดูพื้นที่ความพร้อม ความต้องการพื้นที่

รัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่เพราะถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศ และความว่าวันนั้นสถานการณ์ระบาดของโควิดเบาบางลง ผมว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 3.5-4 ล้านคนเป็นอย่างต่ำ น่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดช่วงจัดงานหลายหมื่นล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 13:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้บเพียง 2.29 พันล้าน รับโอนಿಸงสร้าค่างพุง

# MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

M ข่าวในพระราชสำนัก ศึกษิงกทท.-พ้ทยา 65 > เกะตีด COVID-19 > การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ >

การเมือง

## กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้บเพียง 2.29 พันล้าน รับโอนิสงสร้าค่างพุง

วันที่ 4 เมษายน 2565 - 10:00 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)



รหัสข่าว: I-1220404000814

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 13:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. ปิดจ็อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้งบเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคายางพุ่ง

## กยท. ปิดจ็อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้งบเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคายางพุ่ง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า แม้ในปัจจุบันราคายางจะปรับตัวขึ้นสูงแล้ว โดยราคาน้ำยางสด อยู่ที่ 67.50 บาท ปรับเพิ่ม 0.30 บาท ยางก้อนถ้วย 51.10 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นดิบ 67.15 บาท ปรับเพิ่ม 1.81 บาท ยางแผ่นรมควัน 72.95 บาท ปรับเพิ่ม 1 บาท แต่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ยังเป็นโครงการที่สำคัญ และถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้มาตรการทางอ้อม (Indirect Payment) ซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สม่ำเสมอในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 โดยการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่รายได้ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับ และลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกร

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า กยท. จึงได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1-3 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2565 ประกันราคายาง 3 ชนิด ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกก. และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกก. ซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาในการประกันรายได้แล้ว โดยการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ยังอยู่ในช่วงเวลาจ่ายเงินประกันราคา หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 งบประมาณ 10,065 ล้านบาท ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร 6 งวด ทั้งสิ้น 1,467,981 ราย เป็นเงินจำนวนเงิน 2,292 ล้านบาท ซึ่งถือว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าระยะที่ 1 และ 2 เนื่องจากความต้องการที่มีมากขึ้น เป็นผลให้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคายางพาราเริ่มฟื้นกลับมา และสูงกว่าราคาที่ภาครัฐประกันรายได้ ในงวดที่ 5 และ 6 ของระยะที่ 3 จึงไม่มีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในงวดดังกล่าว

**“แม้ราคายางพาราจะเริ่มกลับมาขึ้นแล้ว แต่การประกันรายได้ที่เกษตรกรก็ยังต้องมิต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการช่วยให้เสถียรภาพราคายางพาราในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย” นายณกรณ์ กล่าว**

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) มีงบประมาณ 24,278 ล้านบาท ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ทั้งสิ้น 1,272,883 ราย จำนวนเงิน 24,172 ล้านบาท ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร งบประมาณ 10,042 ล้านบาท ทั้งสิ้น 1,124,9902 ราย จำนวนเงิน 7,553 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 13:51

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้งบเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคา ยางพุ่ง | MATICHON ONLINE  
|...

การเมือง

เข้าสู่ระบบ

## กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้งบเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคา ยางพุ่ง



MATICHON ONLINE

อัปเดต 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



### กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้งบเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคา ยางพุ่ง

นายถกรณ์ ตรีกรวิรพัต ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า แมในปัจจุบันราคา ยางจะปรับตัวขึ้นสูงแล้ว โดยราคาน้ำยางสด อยู่ที่ 67.50 บาท ปรับเพิ่ม 0.30 บาท ยางก้อนถ้วย 51.10 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นดิบ 67.15 บาท ปรับเพิ่ม 1.81 บาท ยางแผ่นรมควัน 72.95 บาท ปรับเพิ่ม 1 บาท แต่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ยังเป็นโครงการที่สำคัญ และถือ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้มาตรการทางอ้อม (Indirect Payment) ซึ่งเป็นแนวทางการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สม่ำเสมอในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 โดยการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่รายได้ ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับ และลดผลกระทบต่อการดำเนิน ชีวิตของเกษตรกร





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 13:51

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้บเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคายางพุ่ง | MATICHON ONLINE  
|...

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า กยท. จึงได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1-3 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2565 ประกันราคายาง 3 ชนิด ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกก. และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกก. ซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาในการประกันรายได้แล้ว โดยการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ยังอยู่ในช่วงเวลาล่าช้าเงินประกันราคา หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 งบประมาณ 10,065 ล้านบาท ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร 6 งวด ทั้งสิ้น 1,467,981 ราย เป็นเงินจำนวนเงิน 2,292 ล้านบาท ซึ่งถือว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าระยะที่ 1 และ 2 เนื่องจากความต้องการที่มีมากขึ้น เป็นผลให้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคายางพาราเริ่มฟื้นกลับมา และสูงกว่าราคาที่ภาครัฐประกันรายได้ ในงวดที่ 5 และ 6 ของระยะที่ 3 จึงไม่มีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในงวดดังกล่าว

***“แม้ราคายางพาราจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นแล้ว แต่การประกันรายได้ที่เกษตรกรก็ยังต้องมีต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการช่วยให้เสถียรภาพราคายางพาราในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย” นายณกรณ์ กล่าว***

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) มีงบประมาณ 24,278 ล้านบาท ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ทั้งสิ้น 1,272,883 ราย จำนวนเงิน 24,172 ล้านบาท ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร งบประมาณ 10,042 ล้านบาท ทั้งสิ้น 1,124,9902 ราย จำนวนเงิน 7,553 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

news.trueid.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 13:53

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้งบเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคายางพุ่ง

trueID

วันนี้ สัทธิพิเศษ ดู ฟัง อ่าน ซอปปิง เพิ่มเติม

## กยท. ปิดจ๊อบประกันรายได้ยาง เฟส 3 ใช้งบเพียง 2.29 พันล้าน รับอานิสงส์ราคายางพุ่ง

📺 มติชน 4 เมษายน 2565 (10:00) 👁 14



รหัสข่าว: I-1220404000840

หน้า: 1/2



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า แม้ในปัจจุบันราคายางจะปรับตัวขึ้นสูงแล้ว โดยราคาน้ำยางสด อยู่ที่ 67.50 บาท ปรับเพิ่ม 0.30 บาท ยางก้อนถ้วย 51.10 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นดิบ 67.15 บาท ปรับเพิ่ม 1.81 บาท ยางแผ่นรมควัน 72.95 บาท ปรับเพิ่ม 1 บาท แต่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ยังเป็นโครงการที่สำคัญ และถือเป็นการช่วยเหลือเหลือเกษตรกรโดยใช้มาตรการทางอ้อม (Indirect Payment) ซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สม่ำเสมอในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 โดยการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ยาได้ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับ และลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกร

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า กยท. จึงได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1-3 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2565 ประกันราคายาง 3 ชนิด ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกก. และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกก. ซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาในการประกันรายได้แล้ว โดยการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ยังอยู่ในช่วงเวลาจ่ายเงินประกันราคา หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 งบประมาณ 10,065 ล้านบาท ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร 6 งวด ทั้งสิ้น 1,467,981 ราย เป็นเงินจำนวนเงิน 2,292 ล้านบาท ซึ่งถือว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าระยะที่ 1 และ 2 เนื่องจากความต้องการที่มีมากขึ้น เป็นผลให้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคายางพาราเริ่มฟื้นกลับมา และสูงกว่าราคาภาคฤดูประกันรายได้ ในงวดที่ 5 และ 6 ของระยะที่ 3 จึงไม่มีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในงวดดังกล่าว

**“แม้ราคายางพาราจะเริ่มกลับมามีราคาดีมากขึ้นแล้ว แต่การประกันรายได้พืชเกษตรก็ยังคงมีต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการช่วยให้เสถียรภาพราคายางพาราในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย” นายณกรณ์ กล่าว**

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) มีงบประมาณ 24,278 ล้านบาท ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ทั้งสิ้น 1,272,883 ราย จำนวนเงิน 24,172 ล้านบาท ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร งบประมาณ 10,042 ล้านบาท ทั้งสิ้น 1,124,9902 ราย จำนวนเงิน 7,553 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 18:20

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565

# กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ยานยนต์

เทคโนโลยี

คุณภาพชีวิต-สังคม

## ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565

04 เม.ย. 2565 เวลา 16:47 น. | 23





ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 81.15 สงขลา 80.90 (มิ.ย.)  
กรุงเทพฯ 81.35 สงขลา 81.10 น้ำยางชั้น 60% (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.55  
สงขลา 53.30 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 53.75 สงขลา 53.50

ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด (บาท/กก.)	เดือนพฤษภาคม 2565		เดือนมิถุนายน 2565	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	81.15	80.90	81.35	81.10
ชั้น 2	80.55	80.30	80.75	80.50
ชั้น 3	80.00	79.75	80.20	79.95
ชั้น 4	79.70	79.45	79.90	79.65
ชั้น 5	79.25	79.00	79.45	79.20
ยางแท่ง				
STR5L	77.80	77.55	78.00	77.75
STR20	59.00	58.75	59.20	58.95
น้ำยางชั้น 60%	53.55	53.30	53.75	53.50

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[bangkokbiznews.com](http://bangkokbiznews.com)

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 เมษายน 2565 เวลา 18:20

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565

		การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand				
		THAILAND RUBBER PRICE ON 4 APRIL 2022 OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET RUBBER AUTHORITY OF THAILAND				
F.O.B. Price		BAHT/NILOGRAM				
TYPE/GRADE	F.O.B. PRICE					
	May 2022		JUNE 2022			
	SAVIGOR	SONGKHLA	BAEKOK	SONGKHLA		
<b>RIBBED-SMOKED SHEET</b>						
RSS 1	81.15	80.90	81.35	81.10		
RSS 2	80.55	80.30	80.75	80.30		
RSS 3	80.00	79.75	80.20	79.95		
RSS 4	79.70	79.45	79.90	79.65		
RSS 5	79.25	79.00	79.45	79.20		
<b>STANDARD THAI RUBBER</b>						
STR 10	77.80	77.55	78.00	77.75		
STR 20	59.00	58.75	59.20	58.95		
<b>CONCENTRATED LATEX (HIGH AMMONIA 60% IN BULK)</b>						
	53.55	53.30	53.75	53.50		
<b>2. Auction Price</b>		BAHT/NILOGRAM				
TYPE/GRADE	Songkhle	Surinrai	Nakorn - Sri Bhammet	Yala	Nongkhai	Buriram
USS 3	-	68.00	-	-	-	-
USS (moisture) 3 - 5 %	64.50	67.25	-	-	-	-
USS (moisture) 5 - 7 %	63.20	-	-	-	-	-
USS (moisture) 7 - 10 %	-	-	-	-	-	-
RSS3	74.17	-	74.17	-	-	-
<b>3. RAOT Local Price</b>		BAHT/NILOGRAM				
Field Latex DRC > 35%	67.80	64.25	63.88	-	-	-
Cup Lump 100 %	30.90	49.50	46.55	-	-	-
RATE	USD	JPY(100)	MYR	SGD		
BIT	33.46	27.29	7.94	24.67		



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 5 เมษายน 2565 เวลา 05:44

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 | กรุงเทพธุรกิจ | LINE TODAY

ไอที ธุรกิจ

เข้าสู่ระบบ

## ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 81.15 สงขลา 80.90 (มี.ย.) กรุงเทพฯ 81.35 สงขลา 81.10  
 น้ำยางชั้น 60% (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30 (มี.ย.) กรุงเทพฯ 53.75 สงขลา 53.50 ราคา  
 ยางประกาศเทียบวัน (F.O.B.) ชนิด (บาท/กก.) เดือนพฤษภาคม 2565 เดือนมิถุนายน 2565  
 ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา ชั้น 1 81.15 80.90 81.35 81.10 ชั้น 2 80.55  
 80.30 80.75 80.50 ชั้น 3 80.00 79.75 80.20 79.95 ชั้น 4 79.70 79.45 79.90 79.65 ชั้น 5 79.25  
 79.00 79.45 79.20 ยางแท่ง STR5L 77.80 77.55 78.00 77.75 STR20 59.00 58.75 59.20  
 58.95 น้ำยางชั้น 60% 53.55 53.30 53.75 53.50 ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 5 เมษายน 2565 เวลา 05:44

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 | กรุงเทพมหานคร | LINE TODAY



THAILAND RUBBER PRICE ON 4 APRIL 2022

OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND

F.O.B. Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	F.O.B. PRICE			
	May 2022		JUNE 2022	
	BANGKOK	SONGKHLA	BANGKOK	SONGKHLA
RIBBED SMOKED SHEET				
RSS 1	81.15	80.90	81.35	81.10
RSS 2	80.55	80.30	80.75	80.50
RSS 3	80.00	79.75	80.20	79.95
RSS 4	79.70	79.45	79.90	79.65
RSS 5	79.25	79.00	79.45	79.20
STANDARD THAI RUBBER				
STR 5L	77.80	77.55	78.00	77.75
STR 20	59.00	58.75	59.20	58.95
CONCENTRATED LATEX (HIGH AMMONIA 60% IN BUL-C)	53.55	53.30	53.75	53.50

2. Auction Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	Songkhla	Surachani	Bokom - Sri thammarat	Yala	Nongkhai	Buriram
USS 3	-	68.09	-	-	-	-
USS (moisture) 3 - 5 %	64.50	67.25	-	-	-	-
USS (moisture) 5 - 7 %	63.20	-	-	-	-	-
USS (moisture) 7 - 10 %	-	-	-	-	-	-
RSS3	74.17	-	74.17	-	-	-

3. RAOT Local Price

BAHT/KILOGRAM

Field Latex DRC > 35%	67.80	64.25	63.88	-	-	-
Cup Lump 100 %	30.90	49.50	46.55	-	-	-
RATE	USD	JPY(100)	MYR	SGD		
BIT	53.45	27.29	7.94	24.67		





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 5 เมษายน 2565 เวลา 06:13

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง



ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี ไลฟ์สไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอย นิยาย โปรมอนซ์

Live



## ไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง

ส-เา-เ

5 เม.ย. 2565 05:14 น.



ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีถูกใจสำหรับชาวสวนยาง เมื่อ**ราคายาง**กระโดดพุ่งสูงขึ้น ล่าสุดยังมีอีกหนึ่งข่าวดี เมื่อ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เห็นชอบให้ดำเนิน “โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร**ชาวสวนยาง**”

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องซื้อยางมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเคโรป ยางคอมปาวด์ ยางผสม ยางสลิค ไม่ใช่เป็นการดำเนินการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตค้ายาง ใบอนุญาตตั้งโรงทำยางตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 และมีกรรายงานข้อมูลบัญชียางให้กับกรมวิชาการเกษตร

นอกจากนี้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องเป็นผู้ประกอบการยางที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน และกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 5 เมษายน 2565 เวลา 06:13

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง

โดย กยท.จะสนับสนุนชุดเซยดอก เบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 3% ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ไม่เกินธันวาคม 2565) วงเงินกู้รวมทั้งโครงการไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ที่สำคัญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องรับซื้อยางในราคาเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ำกว่าราคาประกาศเฉลี่ยของ กยท.

นอกจากนี้ กยท.ยังให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการขอรับสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราเกษตรกรฯ และจัดหาปัจจัยการผลิต โดยสามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) อีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการ สามารถส่งคำขอพร้อมเอกสารมาที่ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ E-mail: raot202@gmail.com ได้ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2579-1576 ต่อ 303, 313.

สละ-เล-เด